



ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
การเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ ๓ ผ่านมาตรการของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงออกประกาศไว้ โดยมีรายละเอียดประเภทและวิธีการรับสมัคร ดังนี้

๑. ประเภทการรับสมัคร

การรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมการลงทุนหรือประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในระยะการก่อตั้งธุรกิจ หรือที่จดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วไม่เกิน ๓ ปี ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (S2)

คุณสมบัติบุคคลหรือนิติบุคคล:	เป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่เกิน ๓ ปี ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
วงเงินสนับสนุน:	สูงสุดไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ
เป้าหมาย:	แพลตฟอร์ม Digital Service สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการหรือคนกลุ่มเปราะบางอื่น เพื่อสร้างอาชีพ/สร้างรายได้ จำนวน ๕ โครงการ และเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ จำนวน ๑ โครงการ
จำนวนเป้าหมาย:	จำนวนรวม ๖ โครงการ

๒. กำหนดการ

เปิดรับสมัคร	: ๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
พิจารณา	: ๒ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ประกาศผล	: ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๓. วิธีการสมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนทางระบบออนไลน์ที่ www.depa.or.th/startup

หมายเหตุ : หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ

๔. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.depa.or.th/startup หรือติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dqs@depa.or.th เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓ ต่อ ๔๑๐๗, ๔๓๐๓ หรือ ๑๑๕๕

๕. การประกาศผล

ประกาศผลทาง www.depa.or.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล